

25 tác phẩm đoạt Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Bến Tre lần thứ VIII

05:20 28/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 27/12, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết trao Giải Báo chí Búa liềm vàng tỉnh Bến Tre lần thứ VIII, năm 2023.

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức Giải đã tiếp nhận 89 tác phẩm thuộc 10 đơn vị; trong đó, báo in có 33 tác phẩm, điện tử 12 tác phẩm, truyền hình có 30 tác phẩm và 14 tác phẩm phát thanh. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. Cụ thể: Giải Nhất thể loại truyền hình là tác phẩm "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng" của tác giả Nguyễn Lý Minh Đại và Dương Đoàn Trang (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre); cùng 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Thể loại báo in, báo điện tử và phát thanh không có giải Nhất; mỗi thể loại đều có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.



Trao giải các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí Búa liềm vàng năm 2023_ Ảnh: Chương Đài.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre Cao Văn Dũng cho biết, Giải Báo chí Búa liềm vàng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với cách tiếp cận đa dạng của các tác giả, các tác phẩm tham gia giải báo chí lần này đã phản ánh toàn diện, sâu sắc về những chủ đề như: kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, về các sự kiện chính trị, tấm gương của các lãnh tụ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gương đảng viên trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan báo chí tiếp tục đầu tư, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng, có chiều sâu, giàu sức chiến đấu trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, cần có những tác phẩm tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất; những câu chuyện tử tế, những con người bình dị trong cuộc sống nhưng có nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh với nhiều thể loại chính luận, bình luận, chuyên luận hay, phóng sự, ghi chép..., tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Các địa phương, đơn vị phối hợp tạo điều kiện cho những người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm giá trị cao, phản ánh kịp thời, đầy đủ những kết quả và nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/25-tac-pham-doat-giai-bao-chi-bua-liem-vang-tinh-ben-tre-lan-thu-viii>